

## Công Bố Biểu Giá Dự Phòng Cuối

Ngày 25 Tháng Chín, 2024 [Câu hỏi truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đang hỗ trợ người dân Alberta kiểm soát các lựa chọn về điện năng cũng như bảo vệ người nộp thuế của Alberta khỏi tình trạng giá điện tăng đột biến.

“Alberta có thị trường điện cạnh tranh đặc biệt, giúp người dân Alberta có quyền lựa chọn nhà cung cấp điện, gói cước và phương thức thanh toán phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Người tiêu dùng có thể mua điện từ hơn 50 nhà bán lẻ cạnh tranh, với lựa chọn hợp đồng giá cố định hoặc giá thay đổi.

Người dân Alberta không ký hợp đồng cạnh tranh sẽ tự động được ký hợp đồng theo Biểu Giá Dự Phòng Cuối từ nhà cung cấp địa phương, mà trước đây thường đắt hơn và biến động hơn so với các lựa chọn cạnh tranh.

Chính quyền Alberta đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ người nộp thuế tại Alberta cũng như giảm hóa đơn dịch vụ tiện ích bằng cách giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các lựa chọn năng lượng của họ. Các quy định và luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Một, 2025 nhằm giúp người dân Alberta hiểu rõ hơn về các lựa chọn năng lượng của họ; đồng thời, khuyến khích họ tìm ra mức giá phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Theo *Đạo Luật Sửa Đổi Các Điều Khoản Về Đảm Bảo Khả Năng Chi Trả Dịch Vụ Tiện Ích năm 2024*, mức giá điện mặc định sẽ được đổi tên từ Tùy Chọn Giá Điện Có Quản Lý (RRO) thành Biểu Giá Dự Phòng Cuối (ROLR). Việc đổi tên sẽ phản ánh chính xác hơn bản chất mức giá mà người tiêu dùng đang trả và là một phần trong các sáng kiến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

“Hóa đơn dịch vụ tiện ích có ảnh hưởng lớn đến ngân sách eo hẹp khi mà mỗi đồng xu lẻ đều có giá trị. Chính quyền đang cung cấp cho người dân Alberta các công cụ cần thiết để giúp họ tiết kiệm nhiều hơn số tiền vất vả kiếm được, và giúp chi phí hàng tháng của họ dễ dự đoán hơn, cũng như bảo vệ những người khó khăn khỏi tình trạng giá cả tăng đột biến”.

*Nathan Neudorf, Bộ Trưởng Bộ Bảo Đảm Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích*

Để đảm bảo người dân Alberta nhận được thông tin rõ ràng hơn về các lựa chọn giá điện, chính quyền Alberta cũng đã đưa ra yêu cầu xác nhận mức giá. Đại Diện Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Dịch Vụ Tiện Ích, thuộc Bộ Đảm Bảo Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích, sẽ liên hệ với tất cả khách hàng về Biểu Giá Dự Phòng Cuối sau mỗi 90 ngày để xác nhận xem họ có muốn tiếp tục áp dụng Biểu Giá Dự Phòng Cuối hay không và khuyến khích họ tìm hiểu các lựa chọn của mình. Các nhà cung cấp tiện ích theo Biểu Giá Dự Phòng Cuối cũng sẽ phải ghi rõ trên hóa đơn của khách hàng rằng họ đang áp dụng Biểu Giá Dự Phòng Cuối, thông báo cho khách hàng về các lựa chọn trên thị trường bán lẻ cạnh tranh, và cập nhật các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận dịch vụ của họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dân Alberta đều có thể ký hợp đồng cạnh tranh. Ở một số vùng nông thôn, Biểu Giá Dự Phòng Cuối có thể là lựa chọn duy nhất để người tiêu dùng được sử dụng điện. Tình trạng tín dụng kém hoặc các khó khăn tài chính khác cũng có thể ngăn cản người dân Alberta, thường là người cao niên và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác, không thể ký hợp đồng cạnh tranh. Hiện tại, Biểu Giá Dự Phòng Cuối sẽ thay đổi hàng tháng dựa trên giá thị trường và được Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Alberta phê duyệt chứ không phải chính quyền. Để bảo vệ những khách hàng này khỏi các đợt tăng giá đột ngột và biến động, Biểu Giá Dự Phòng Cuối sẽ được thiết lập hai năm một lần và chỉ có thể thay đổi tối đa 10 phần trăm giữa các kỳ hạn 2 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2025. Thông qua các quy định mới này, chính quyền Alberta sẽ đưa Biểu Giá Dự Phòng Cuối trở nên ổn định và dễ dự đoán hơn đối với những người dân Alberta không thể ký kết hợp đồng cạnh tranh.

Người dân Alberta được khuyến khích khám phá các lựa chọn của mình và tìm mức giá cạnh tranh phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Năm ngoái, hàng chục nghìn hộ gia đình đã chuyển từ Biểu Giá Dự Phòng Cuối sang các hợp đồng cạnh tranh để có lựa chọn giá cả phải chăng hơn. Người dân Alberta đang tìm kiếm trợ giúp về hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc đang gặp tranh chấp với nhà cung cấp nên liên hệ với Đại Diện Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Dịch Vụ Tiện Ích theo số 310-4855 hoặc thông qua trang web của họ.

## **Dữ kiện tóm lược**

- Người dân Alberta có ba lựa chọn khi mua điện và khí đốt tự nhiên: Biểu Giá Dự Phòng Cuối, hợp đồng cạnh tranh với mức giá thay đổi, hoặc hợp đồng cạnh tranh với mức giá cố định.
  - Biểu Giá Dự Phòng Cuối được Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Alberta (AUC) phê duyệt chứ không phải do chính quyền quyết định. Tìm hiểu thêm về quy trình thiết lập giá và mức giá hiện tại trên trang web của AUC.

- Khoảng 26 phần trăm khách hàng cư dân mua điện theo Biểu Giá Dự Phòng Cuối.
- Khoảng 29 phần trăm khách hàng thương mại đủ điều kiện và 40 phần trăm khách hàng nông nghiệp mua điện theo Biểu Giá Dự Phòng Cuối.

## Thông tin liên quan

- [Đại Diện Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Dịch Vụ Tiện Ích](#)
- Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Alberta

## Tin tức liên quan

- [Giá điện giảm một nửa theo quy định mới của thị trường](#) (Ngày 5 tháng Chín, 2024)
- [Cơ quan giám sát điện lực ủng hộ cải cách thị trường điện của Alberta](#) (Ngày 5 tháng Tám, 2024)
- [Ngăn chặn giá điện tăng đột biến](#) (Ngày 26 tháng Sáu, 2024)
- [Bảo đảm chi phí hóa đơn dịch vụ tiện ích phải rẻ hơn](#) (Ngày 22 tháng Tư, 2024)
- [Bảo đảm điện năng giá cả phải chăng hơn](#) (Ngày 18 tháng Tư, 2024)

## Câu hỏi truyền thông

### [Ashley M Stevenson](#)

587-357-2141

Thư Ký Truyền Thông, Bộ Bảo Đảm Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích